
1 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลบางไทร 
คร้ังที่ 3/2562 

เมื่อวันที ่5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 
ณ. ห้องประชุมไทรเงิน ชัน้ 2 โรงพยาบาลบางไทร 

 .....................................  

 

รายช่ือผู้เข้าประชุม 
 1. นายปิยเมต  เอ่ียมโอภาส  นายแพทย์ช านาญการพิเศษ 
       (รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลบางไทร) 

2. นางสมจิตร    เกิดทรัพย์  พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
3. นางศริลรัชน์  ฤกษ์ชัยศรี  เภสัชกรช านาญการพิเศษ 
4. นางสาวกานต์พิชชา สุภาพ   นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 

 5. นายเสนีย์  อติชน   นักวิชาการสาธารณสุข (ผู้ทรงคุณวุฒิ)  
  6. นางสาวชลสินธิ ์ ศรีลาศักดิ์  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  

7. นางสาวนิโลบล ชะอุ่มวรรณ  ทันตแพทย์ช านาญการ  
8. นางเบญจวรรณ เสนาธรรม  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน   
 

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
 1.  นางสาวอุมา  มีโพธิ์สม   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
 2.  นางสาวบังอร  ธรรมกาย  เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ช านาญงาน 
 3.  นางสาวนันทพร จงกลนี   นักเทคนิคการแพทย์ช านาญการ 
 4.  นางสาวจินตนา จันทโชติ   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
 5.  นางปรารถนา  ส าราญเริงจิตต์  แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ 
 6.  นางสาวระวีวรรณ พันธุ์เอ่ียม  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
 7.  นางปัญจางค์   เกตุสุวรรณ  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
 8.  นางสาวขนิษฐา ทรัพย์สืบ  นักกายภาพบ าบัดปฏิบัติการ 
 9.  นางสุภัทรา  ดวงจิตต์   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
 10. นางณฐา  แย้มสรวล  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
 11. นางสาวปิยดา   คงพระจันทร์  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
    

รายช่ือผู้ไม่เข้าประชุม 
1. นายธรรมจักร  แสงสีทอง  นายแพทย์ช านาญการ  (ติดราชการ) 
 

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. 
 ประธานกล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 
 

วาระท่ี 1เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 

1.1 เรื่องจากการประชุมอ าเภอฯ 
   : แนะน าตัวข้าราชการที่มาบรรจุใหม่ นายพีระพงษ์ เงาแดง ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

ปฏิบัติการ 
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   : การเดินวิ่งการกุศลของจิตอาสาประชารัฐอ าเภอบางไทร ประธานชมรมผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ชี้แจงรายได้ 
และค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการครั้งนี้ ปีที่แล้วได้เงินประมาณ 51,000 บาท ปีนี้ได้เงินหลังหัก
ค่าใช้จ่ายประมาณ 40,000 บาท ได้จากการขายเสื้อและคูปอง 

   : การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 24 มีนาคม 2562 ขอให้ก านันผู้ใหญ่บ้านวางตัวเป็น
กลางในการเมือง 

   : จัด kick off ก าจัดผักตบชวา ฝากทุกต าบลว่างวันไหนหรือในวันส าคัญ ขอให้เกณฑ์ชาวบ้านช่วยกัน
ก าจัดผักตบชวา 

   : เรื่องพระบรมราชาภิเษก วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 อาจมีการให้ส่วนราชการตบแต่งสถานที่ราชการ 
และให้ประชาชนร่วมกันใส่เสื้อเหลือง แต่ยังไม่มีหนังสือสั่งการลงมา 

   : จิตอาสาประชารัฐ ทางอ าเภอจะออกหนังสือแจ้งออกไปเพ่ือให้มีการจัดกลุ่มอาชีพ เพื่อดูว่ามีจิตอาสา
ที่สามารถช่วยประโยชน์ในงานด้านใดได้บ้าง 

   : สตง. เข้าตรวจองค์กรส่วนท้องถิ่น เตือนเรื่องการจัดเก็บรักษาเงิน และการใช้จ่ายเงินให้ถูกต้อง 
   : ฝากก านันผู้ใหญ่บ้าน ช่วยดูแหล่งน้ าที่เป็นจุดเสี่ยงต่อการจมน้ าของเด็กในช่วงปิดเทอม  
   : ให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนระมัดระวังเรื่องอัคคีภัย 
   : ประมงประชาสัมพันธ์ การข้ึนทะเบียนเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ให้ติดต่อได้ที่ประมง 
   : เกษตรอ าเภอเน้นเรื่องการท านาปลัง และงดการเผาตอซังข้าว 
   : พัฒนาชุมชน ประชาสัมพันธ์ การด าเนินงาน OTOP ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ การพัฒนากองทุน

ส าหรับสตรี 
มติที่ประชุม  : มติที่ประชุมรับทราบ 
1.2 เรื่องจากการประชุมจังหวัดฯ 
   : วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 พิธีราชาภิเษก ให้เข้าร่วมกับอ าเภอหากมีการจัดงาน 
   : ก่อนเลือกตั้ง 14 - 24 มีนาคม 2562 หลีกเลี่ยงการชุมนุม 
   : ตัวชี้วัดของโรงพยาบาลทั้งผ่านและไม่ผ่าน แจ้งผู้รับผิดชอบแล้ว รายละเอียดชี้แจงในการ  
    ประชุม คปสอ. 
   : กองทุนสุขภาพท้องถิ่น ประชุมวันที่ 4 เมษายน 2562 
   : ตู้คีย์ออส BMS ราคา 130,000 บาท โปรแกรม 10,000 บาท เครื่องแสกน 99,000 บาท 
   : ให้โอนเงินฟิคคอสให้ รพ.สต. ไตรมาสที่ 2 และส่งหลักฐานให้จังหวัด 
   : โรคไข้เลือดออก เสียชีวิตที่อ าเภอท่าเรือ 1 ราย เดิมทีเป็นโรคหัวใจ 
   : MMR ได้ 95% ของโรงพยาบาลยังไม่ผ่าน 
   : ติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุน เครื่องเอกซเรย์ ส่งมอบ วันที่ 13 มีนาคม 2562 อาคารซักฟอก   
    บริษัทฯ เข้ามาทดสอบดินแล้ว งบค่าเสื่อม ให้แล้วเสร็จภายใน 30 กันยายน 2562 แจ้งคุณบังอร 
    หาสเปคเครื่องเซิร์ฟเวอร์ และคอมพิวเตอร์ ประสานกับฝ่ายจัดซื้อ การเบิกจ่ายงบยาเสพติด ให้    
     แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม งบ พชอ. อ าเภอเป็นคนท าเรื่องเบิกจ่าย  
   : การท างานให้เน้นความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นหลัก  
มติที่ประชุม  : มติที่ประชุมรับทราบ 
 

วาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที ่ 2/2562 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 
มติที่ประชุม : มติที่ประชุมพิจารณาแล้ว รับรองรายการการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 

วาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที ่ 2/2562 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 
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3.1 เรื่องติดตามงานตามนโยบาย 
: ส่งแผนงาน 23 แผน รอจังหวัดตอบกลับ เมื่อตอบกลับแล้ว งานไหนที่มีการจัดซื้อให้แนบ
แผนงาน แผนงานไหนที่ต้องเขียนโครงการ เมื่อเขียนแล้วให้การเงินตรวจสอบงบประมาณ ถ้า
เป็นการอบรม ประชุม ทุกโครงการต้องขออนุมัติจากจังหวัดเพ่ือจัดด าเนินการตามระเบียบการ
อบรม หากโครงการไหนไม่มีการจัดอบรม ประชุม ผู้อ านวยการสามารถอนุมัติโครงการได้ ไม่ต้อง
ส่งเข้าจังหวัด 
: ค่าใช้จ่ายในการจัดเบรกประชุมของโรงพยาบาล ให้เบิกเงินกองทุนสวัสดิการ เนื่องจากไม่ได้ท า
แผนเบิกเงินบ ารุง 
: ค่า CT , MRI ส่งรายงานให้จังหวัด แต่ถูกส่งกลับให้แก้ไข ใช้รหัส ICD-9 แจ้งคุณอรรถพลลงรหัส 
: สิทธิประกันสังคม 72 ชั่วโมง เบิกกับต้นสังกัด ณ วันที่ โรงพยาบาลเจ้าของบัตรทราบ 
: การเปรียบเทียบสิทธิ์ HosXP กับสิทธิ์ทางการเงินและบัญชีเดือนกุมภาพันธ์ ไม่เท่ากัน เช่น ค่า
ตรวจคัดกรอง หรือค่าบริการทันตกรรม ต้องคีย์ค่าบริการทางการแพทย์ เพราะถือว่าเป็น
ค่าใช้จ่าย ไม่ให้เป็น 0 บาท คนไข้ไม่ได้ช าระเงิน 
: การคืนเงินคนไข้มีการแจ้งให้ท าบันทึกข้อความแจ้งการเงินเป็นบางกรณี ที่ไม่มีเอกสารมีแต่
ใบเสร็จ 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ 
 

3.2 เรื่องการเงินการคลัง  
 : ยอดยกมา 38,203212.31 บาท รับ เข้ า 710,945.23 บาท จ่ายเงิน  1,777,758.33 บาท 

คงเหลือ 37,136,399.21 บาท หนี้สิน 13,645,600.47 บาท คงเหลือ 10,066,266.65 บาท เงิน
บริจาคสร้างห้องน้ า 1,076,000 บาท เสนอให้เปลี่ยนสถานที่มาขยายห้องตรวจ สร้างห้องน้ าที่ตึก
กลางหลังคลินิกพิเศษ ปรึกษาเจ้าของเงินบริจาคเพื่อด าเนินการ 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ 
 

3.3 เรื่องติดตามงบลงทุน  
 : เครื่องเอกซเรย์รอส่งมอบวันที่ 13 มีนาคม 2562 อาคารซักฟอก จ่ายกลาง บริษัทเข้ามาเจาะ

ส ารวจดิน อยู่ในขั้นตอนการทดสอบ 
มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ 
3.4 เรื่องการด าเนินการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (HA) (คุณปิยเมต) 
  : วันที่ 9 เมษายน 2562 ทีมพ่ีเลี้ยงจะเข้ามาตรวจเยี่ยมโรงพยาบาล 
 : เสนอให้จัดอบรมฟ้ืนฟู HA ที่ประชุมอนุมัติ 
 : Green and Clean มาตรการประหยัดพลังงาน เรื่องเปิดแอร์ เปิด – ปิดไฟ 
มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ 
3.5 สืบเนื่องจากการประชุม 
 : การเลือกโครงการของ พชอ. เลือกโครงการท าถนนลูกระนาด และการพัฒนาเด็กปฐมวัย  
 : การเลือกโครงการท างาน ITA โครงการผู้สูงอายุเดิม เราเป็นคนเขียนโครงการ แต่ปี 2562 ผู้สูงอายุ

เป็นคนเขียนโครงการ ไม่สามารถตอบข้อค าถามได้ครบ โครงการของ พชอ. การพัฒนาการเด็ก ม.
มหิดล เป็นเจ้าของโครงการ สอบถามหากโรงพยาบาลเขียนโครงการรองรับจะใช้ได้หรือไม่ 

  : เงินบัญชีต่างด้าวที่ให้ท าเรื่องตัดจ่ายเข้าเงินบ ารุง ยอด 508,723 บาท ด าเนินการแล้วหรือไม่ เงินต่าง
ด้าวเหลือโอนเข้าเงินบ ารุงแล้ว มติที่ประชุมอนุมัติให้จัดซื้อเครื่องพ่น ราคา 65,000 บาท จ านวน 2 
เครื่อง ให้งานควบคุมโรค  

  : งาน HA ประชุมไปเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ และ 5 มีนาคม 2562 
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มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ 
4.1 การพิจารณาเบิก - จ่ายค่าตอบแทนไม่ท าเวชปฏิบัติส่วนตัวฯ ของแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร    
  : ไม่มีปัญหาเบิกจ่ายตามที่เสนอ 
มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ 
 

วาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ  
5.1 ขอเปิดโอทีงานกายภาพ 

: กายภาพจะให้บริการผู้ป่วยนอกเวลา 16.00 – 20.00 น. ในเดือนเมษายน 2562 ปรึกษาจัดวัน
ให้บริการ 

มติที่ประชุม : มติที่ประชุมอนุมัต ิ
5.2 การจ้างเทคนิคการแพทย์ และการตามเวร on call 
 : ขอรายละเอียดการจ้างเทคนิคการแพทย์ เพ่ือไปประชาสัมพันธ์  
 : การตามเวร on call เดิมคิดเป็นชั่วโมง ขอปรับเป็นเหมาจ่าย 16.00 – 20.00 น. จ่ายครึ่งเวร 

20.00 – 07.00 น. จ่ายอีกครึ่งเวร 
 : วันเสาร์ – อาทิตย์ ห้องแลบขึ้นเวร 08.00 น. 
 : จ่ายโอที ให้คุณทัศนีย์ เวลา 06.30 – 07.30 น. 
 ; วันที่ 22 มีนาคม 2562 ทีมประเมินห้องแลบช่วงเช้า จ านวน 5 คน  
มติที่ประชุม : มติที่ประชุมรับทราบ 
5.3 การบันทึกผู้สูบบุหรี่ 
 : การบันทึกผู้ที่สูบบุหรี่ให้ผู้คัดกรองบันทึกปกติ แต่ให้แอดมินดึงข้อมูลเฉพาะในโปรแกรมที่คุณ

ชลสินธิ์บันทึก  
มติที่ประชุม : มติที่ประชุมรับทราบ 
5.3 การจัดงาน OD 
 : ก าหนดการจัดงาน OD ติดรายละเอียดไว้ที่หน้าห้อง ให้เข้าไปอ่านรายละเอียด 
มติที่ประชุม : มติที่ประชุมรับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา 16.30 น. 
 
 
นางสาวปิยดา  คงพระจันทร์ นางเบญจวรรณ  เสนาธรรม 
ผู้บันทึกรายงานการประชุม  ผู้ตรวจรายงานการประชุม
     


